

**ชื่อเรื่อง** ศึกษาศึกษภาพการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ

**ผู้วิจัย**

1. นางสาวนภาพรณัฏ์ จันทร์
2. นางสาวภาวิณี ผิวหอม
3. นางสาวรุ่งนภา แสงกล้า
4. นางสาวอรชร สะอาดยิ่ง

**อาจารย์ที่ปรึกษา** อ. กชธรมน วังคำ

**โปรแกรมวิชา/คณะ** อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ

**สถาบันศึกษา** มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

**ปีที่ได้รับทุน** 2547

#### บทคัดย่อ

การศึกษาศึกษาภาพการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงความต้องการ ทักษะคติ พฤติกรรม ความนิยม ความประทับใจ ปัญหาและอุปสรรคของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 200 คน โดยได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling ) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงาน / นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามส่วนใหญ่มาเป็นครั้งแรก นิยมมาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนมากเพราะมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและไปเป็นหมู่คณะที่มีจำนวน 1 - 5 คน วัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยข้อมูลที่นักท่องเที่ยวรู้จักอุทยานแห่งชาติป่าหินงามได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ , วารสารการท่องเที่ยว , โบรชัวร์ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวภายใน

อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุด คือ ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวมากที่สุด แต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามยังพบปัญหาที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข คือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เช่น ห้องน้ำไม่สะอาด ร้านอาหารไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง

ส่วนด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม คือ การพัฒนาด้านความสะอาดภายในอุทยานแห่งชาติ เพิ่มปริมาณห้องน้ำมากขึ้น มีการจัดอบรมทรัพยากรบุคคลภายในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอยู่เสมอ และต้องการให้มีฤดูเปิด - ปิด อุทยานแห่งชาติ เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าให้ยั่งยืนสืบไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY